



NHỮNG KỶ NIỆM SÂU ĐẬM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - cựu sinh viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN) luôn dành cho ĐHQGHN những tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó được thể hiện trong những lần về thăm ngôi trường mà ông đã có nhiều năm gắn bó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mong muốn, ĐHQGHN - với tư cách là trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, có điều kiện để thể hiện vai trò tiên phong trong việc thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng, để nhanh chóng trở thành đại học nghiên cứu, đẳng cấp quốc tế. Bản tin ĐHQGHN điểm lại những kỷ niệm sâu đậm trong những lần về thăm ĐHQGHN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận hoa do sinh viên ĐHQGHN trao tặng tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương tiền thân của ĐHQGHN (16/05/1906 - 16/05/2006) và đón nhận Huân chương Sao vàng, Hà Nội, ngày 15/05/2006

Kể từ ngày ĐHQGHN thành lập theo Nghị định của Chính phủ năm 1993, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dịp lần đầu tiên về thăm ĐHQGHN khi ông đang là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đó là dịp ĐHQGHN tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (16/5/1906 - 16/5/2006) và đón nhận Huân chương Sao vàng vào ngày 15/5/2006.

4 năm sau, ngày 16/11/2010, khi đang ở cương vị là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và gặp mặt thân mật với các đồng chí lãnh đạo, thầy cô giáo của Trường ĐHKhoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng khi

được trở về thăm trường cũ và được thấy sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường: nhiều khoa, bộ môn với những ngành học mới được mở rộng; đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng vạn cán bộ ngành Khoa học xã hội & nhân văn; nhiều nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng với nhiều giải thưởng khoa học lớn của Nhà nước cũng trưởng thành và có thời gian làm việc, cống hiến tại Trường. Dù cơ sở vật chất còn khiêm tốn nhưng Nhà trường đã cố gắng trong việc mở rộng nhiều chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để nâng tầm vóc và vị thế của mình.

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển giáo dục, khoa học công nghệ. Ngày 27/11/2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu



Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đọc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2023) và 117 năm truyền thống

các học giả tiêu biểu của 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 với chủ đề “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và ĐHQGHN đồng tổ chức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh các học giả tham dự Hội thảo, đánh giá cao ý nghĩa và thành công của hội thảo với sự tham gia đông đảo các nhà nghiên cứu, các học giả quốc tế đã dành nhiều tâm huyết và công sức để nghiên cứu về Việt Nam. Các tham luận đa dạng và sâu sắc về các lĩnh vực của các học giả và nhà nghiên cứu uy tín về Việt Nam học trong và ngoài nước cho thấy sự quan tâm đặc biệt và sự ủng hộ quý báu của giới khoa học và dư luận quốc tế đối với Việt Nam. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu về con đường phát triển của Việt Nam, giúp nhân dân và bạn bè quốc



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dịp lần đầu tiên về thăm Đại học Quốc gia Hà Nội khi ông đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương tiền thân của ĐHQGHN (16/05/1906 - 16/05/2006) và đón nhận Huân chương Sao vàng, Hà Nội, ngày 15/05/2006

tế hiệu thêm về công cuộc đổi mới, về lịch sử, văn hoá, về đất nước, về con người Việt Nam; khẳng định trong quá trình phát triển của mình, Việt Nam luôn trân trọng các ý kiến, đánh giá khách quan và sự tham gia tích cực của giới khoa học vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn các nhà nghiên cứu, các học giả tiếp tục đi sâu nghiên cứu về Việt Nam nhằm giúp chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm bổ ích trên các lĩnh vực, nhất là kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước; hoan nghênh việc mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác thiết thực giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

Tiếp thành công của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, ngày 15/12/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đoàn đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, học giả của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 với chủ đề "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu" do ĐHQGHN là đơn vị đầu mối tổ chức.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần này đã lựa chọn chủ đề rất toàn diện, đề cập đến những vấn đề thiết thực, vừa mang tính khoa học vừa tư vấn chính sách cho Việt Nam.

Tổng Bí thư đặc biệt hoan nghênh, cảm ơn các nhà khoa học luôn dành cho Việt Nam những ý kiến đóng

góp chân tình, quý báu, thực sự là những người bạn thân thiết của Việt Nam. Những ý kiến đó của các nhà khoa học thể hiện tình cảm tốt đẹp, tâm huyết và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, phù hợp với nguyện vọng của Việt Nam, để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn vào đời sống quốc tế.

Tổng Bí thư cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những ý kiến tham vấn của các nhà khoa học; mong muốn các nhà khoa học, bằng trí tuệ, tâm huyết và tình cảm yêu mến đối với Việt Nam, sẽ tiếp tục nghiên cứu, truyền bá rộng rãi để bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam có thêm kinh nghiệm phát triển đất nước.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2013). Hà Nội, ngày 09/12/2013

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo nói chung, ĐHQGHN nói riêng, nhiều yêu cầu mới, vẻ vang, nhưng cũng nặng nề hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng

ĐHQGHN
PHẢI LÀ BIỂU TƯỢNG ĐẸP
 của **TINH THẦN, TRÍ TUỆ**
VÀ TINH HOA VĂN HÓA
VIỆT NAM



Đề thúc đẩy nghiên cứu Việt Nam học lên tầm cao mới trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sáng kiến của ĐHQGHN trong việc thành lập Trung tâm tư liệu nghiên cứu Việt Nam học và xây dựng bộ Quốc chí Việt Nam, giao ĐHQGHN xây dựng thành các đề án khả thi, đúng tầm và thu hút cho được các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia triển khai.

ĐHQGHN PHẢI LÀ BIỂU TƯỢNG ĐẸP CỦA TINH THẦN, TRÍ TUỆ VÀ TINH HOA VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày 9/12/2013, ĐHQGHN tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 – 10/12/2013), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự và thăm phòng truyền thống. Phát

biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân của một cựu sinh viên Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội 50 năm về trước (tiên thân của Đại học Quốc gia Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên của ĐHQGHN lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư khẳng định: “Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. ĐHQGHN với tư cách là trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao có điều kiện để thể hiện vai trò tiên phong trong việc thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng, để nhanh chóng trở thành đại học nghiên cứu, có đẳng cấp quốc tế”.

cao và nền khoa học - công nghệ tiên tiến. ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên môn khác nhau, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế; trước hết, phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục & đào tạo, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học & công nghệ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ĐHQGHN cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam; tiếp tục triển khai cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2023

THƯ CHÚC MỪNG

CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định
về Đại học Quốc gia Hà Nội và 117 năm truyền thống

*Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và các em học sinh,
sinh viên thân mến,*

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và 117 năm truyền thống, tôi thân ái gửi tới Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, các em học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ những tình cảm chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kể thừa và tiếp nối 117 năm truyền thống từ Đại học Đông Dương (năm 1906), Trường Đại học Việt Nam (năm 1945) và Trường Đại học Tổng hợp (năm 1956), sau 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, trở thành trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu của đất nước, được quốc tế đánh giá và xếp hạng cao, có vai trò nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và với tình cảm cá nhân ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội về những kết quả đã đạt được

trong những năm qua, nhất là từ khi chuyển trụ sở chính lên khu đô thị mới tại Hoà Lạc.

Như chúng ta đã biết, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để phát triển cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Vì vậy, tôi tin tưởng và mong rằng tập thể thầy và trò Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết, niềm đam mê và sức sáng tạo để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nêu trên.

Chúc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu quốc gia, từng bước vươn lên trên bản đồ các đại học hàng đầu Châu Á và thế giới; sớm xây dựng thành công Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thông minh, hiện đại, bền vững, ngang tầm khu vực.

Thân ái,



NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị đại học, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993–10/12/2023) và 117 năm truyền thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng ĐHQGHN.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Kể thừa và tiếp nối 117 năm truyền thống từ Đại học Đông Dương (năm 1906), Trường Đại học Việt Nam (năm 1945) và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (năm 1956), sau 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, trở thành trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa

học đa ngành lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu của đất nước, được quốc tế đánh giá và xếp hạng cao, có vai trò nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và với tình cảm cá nhân ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội về những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là từ khi chuyển trụ sở chính lên khu đô thị mới tại Hòa Lạc.

Như chúng ta đã biết, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ

tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để phát triển cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Vì vậy, tôi tin tưởng và mong rằng tập thể thầy và trò Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết, niềm đam mê và sức sáng tạo để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nêu trên.

Chúc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu quốc gia, từng bước vươn lên trên bản đồ các đại học hàng đầu Châu Á và thế giới; sớm xây dựng thành công Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thông minh, hiện đại, bền vững, ngang tầm khu vực.”.